

Số: /KH-UBND

Lộc Yên, ngày tháng năm 2023

KẾ HOẠCH

Triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023 trên địa bàn xã Lộc Yên

Thực hiện Kế hoạch số: 150/ KH – UBND ngày 30/3/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc về triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023 trên địa bàn huyện Cao Lộc. Kế hoạch số 85-KH/ĐU, ngày 24/3/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Lộc Yên về chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023. UBND xã Lộc Yên xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm trong năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

3. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đúng các quy định hiện hành; lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận... của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân.

4. Tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; phân công cụ thể rõ ràng nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, bảo đảm không chồng chéo; đề cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan được giao chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

1. Kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước

1.1. Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)

Tập trung chỉ đạo, triển khai công tác tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan.... Đẩy mạnh đưa tin về hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương, về truyền thống lịch sử, văn hoá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; giáo dục các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ hướng về cội nguồn của dân tộc, tưởng nhớ, tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân có công lao to lớn trong công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

1.2. Kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023)

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, hội thảo, tọa đàm; thông qua hội nghị, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao; thăm hỏi các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng; chú trọng tuyên truyền cho đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên và Nhân dân ở vùng cao, khu vực biên giới... Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

1.3. Kỷ niệm 69 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2023)

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, pa nô, áp phích, khẩu hiệu..... Tuyên truyền về: Đường lối kháng chiến, đường lối quân sự đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, ý chí quyết chiến, quyết thắng và sức mạnh của Quân đội nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Những bài học kinh nghiệm của Chiến thắng Điện Biên Phủ cần tiếp tục được phát huy trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước và chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

1.4. Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023)

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, pa nô, áp phích, khẩu hiệu..... Xây dựng phóng sự, tin, bài, tài liệu tuyên truyền về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

1.5. Kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023)

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, hội thảo, tọa đàm; thông qua hội nghị, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao; thăm hỏi các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng; chú trọng tuyên truyền cho đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên và Nhân dân ở vùng cao, khu vực biên giới... Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và lợi ích quốc gia dân tộc.

2. Các ngày kỷ niệm khác

2.1. Các sự kiện kỷ niệm khác

- Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện (13/10/1903 - 13/10/2023), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Tùy thuộc điều kiện, tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị có thể tổ chức tuyên truyền kỷ niệm bằng các hình thức như sau: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet, mạng xã hội; tuyên truyền trên báo, tạp chí, trang thông tin điện tử của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; chú trọng tuyên truyền cho đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên.

2.2. Kỷ niệm năm tròn sự kiện lịch sử quan trọng

- Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963-02/01/2023)

- Kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973-27/01/2023)

Tùy thuộc điều kiện, tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị có thể tổ chức tuyên truyền kỷ niệm bằng các hình thức như sau: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet, mạng xã hội; tuyên truyền trên báo, tạp chí, trang thông tin điện tử của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; chú trọng tuyên truyền cho đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên.

2.3. Kỷ niệm năm tròn ngày lễ, sự kiện lịch sử quan trọng và kỷ niệm năm tròn ngày thành lập, ngày truyền thống của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; tổ chức quốc tế, đơn vị vũ trang nhân dân, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đối với kỷ niệm các ngày thành lập, ngày truyền thống của các ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị: Thực hiện theo Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị; Nghị định số 145/2013/NĐ-CP, ngày 29/10/2013 của Chính phủ;

Nghị định số 111/2018/NĐ-CP, ngày 31/8/2018 của Chính phủ. Các ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị có ngày kỷ niệm cần lưu ý:

- *Đối với kỷ niệm năm tròn (năm có chữ số cuối là 0):* Các ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị có ngày kỷ niệm đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức các hình thức kỷ niệm theo quyết định của cấp có thẩm quyền, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

- *Đối với kỷ niệm năm lẻ 5 và năm khác:* Không tổ chức lễ kỷ niệm, tùy điều kiện cụ thể có thể tổ chức các hình thức kỷ niệm phù hợp như: Hội thảo, tọa đàm, gặp mặt truyền thống và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, các ấn phẩm tuyên truyền (sách, tài liệu tuyên truyền...)

2.4. Kỷ niệm các ngày lễ quốc tế

- Kỷ niệm 153 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2023).

Tùy điều kiện cụ thể, lựa chọn các hình thức tuyên truyền phù hợp như: Tổ chức tọa đàm, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet và mạng xã hội, trang thông tin điện tử của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền về: Cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin - Lãnh tụ cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Khẳng định giá trị bền vững và sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay và sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận giá trị lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Kỷ niệm 205 năm Ngày sinh C.Mác (05/5/1818 – 05/5/2023).

Tùy điều kiện cụ thể, lựa chọn các hình thức tuyên truyền phù hợp như: Tổ chức tọa đàm, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet và mạng xã hội, trang thông tin điện tử của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền về: Cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp vĩ đại của C.Mác đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và giải phóng con người. Khẳng định tính đúng đắn và sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay; sự vận dụng và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa Mác ở các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay, nhấn mạnh những thành tựu đem lại và bài học kinh nghiệm; đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Kỷ niệm 203 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghe-n (28/11/1820 - 28/11/2023).

Tùy điều kiện cụ thể, lựa chọn các hình thức tuyên truyền phù hợp như: Tổ chức tọa đàm, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet và mạng xã hội, trang thông tin điện tử của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền về: Cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp to lớn của Ph.Ăng-ghe-n đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học và giai cấp công nhân. Sự

vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới ở Việt Nam.

3. Các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của tỉnh, huyện

3.1. Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 - 15/6/2023)

- Tùy điều kiện cụ thể, lựa chọn các hình thức tuyên truyền phù hợp như: Tổ chức tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, tọa đàm; thông qua hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; chiếu phim; hoạt động về nguồn; thăm hỏi các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng; chú trọng tuyên truyền cho đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn xã... Tuyên truyền về các tài liệu lịch sử đã được công bố, các sự kiện lịch sử gắn với việc Chi bộ Thụy Hùng được thành lập vào giữa năm 1933, chi bộ đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn. Ý nghĩa của việc Chi bộ Thụy Hùng thành lập là cột mốc đầu tiên đánh dấu bước trưởng thành của phong trào cách mạng ở Lạng Sơn, ghi nhận một hiện thực sinh động: Hạt giống đỏ của Đảng nảy mầm trên quê hương Xứ Lạng. Tuyên truyền về việc phát huy truyền thống vẻ vang của Chi bộ Thụy Hùng trong thời kỳ mới; tiếp tục chủ động, tích cực đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Phản ánh đậm nét kết quả thực hiện nhiệm vụ về kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vừa tỉnh, huyện. Tuyên truyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội; việc triển khai thực hiện các dự án, công trình lớn, trọng điểm của tỉnh, huyện; đẩy mạnh tuyên truyền về công tác chuyển đổi số, phát triển kinh tế số;... Tuyên truyền các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của tỉnh, huyện; các việc làm cụ thể hoá phong trào thi đua yêu nước của các cơ quan, đơn vị, cơ sở.

- Tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 - 15/6/2023) do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát động...

3.2. Kỷ niệm 113 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910 - 17/8/2023)

Tùy điều kiện cụ thể, lựa chọn các hình thức tuyên truyền phù hợp như: Tổ chức tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, tọa đàm; thông qua hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao... Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lương Văn Tri; những cống hiến to lớn của đồng chí Lương Văn Tri đối với cách mạng Việt Nam

3.3. Kỷ niệm 83 năm Ngày khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 27/9/2023)

Tùy điều kiện cụ thể, lựa chọn các hình thức tuyên truyền phù hợp như: Tổ chức tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, tọa đàm; thông qua hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; hoạt động về nguồn; thăm hỏi các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng; chú trọng tuyên truyền cho đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên và Nhân dân ở trên địa bàn xã... Tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn; về truyền thống yêu nước, cách mạng kiên cường, bất khuất của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn nói chung, của huyện Bắc Sơn nói riêng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

3.4. Kỷ niệm 114 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2023), gắn với kỷ niệm 192 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2023)

Tùy điều kiện cụ thể, lựa chọn các hình thức tuyên truyền phù hợp như: Tổ chức tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, tọa đàm; thông qua hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao... Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn trong quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với cách mạng Việt Nam; tuyên truyền quá trình hoạt động của đồng chí trong việc đề xuất, sáng lập báo “Giải phóng”, chỉ đạo hoạt động tuyên truyền của báo “Cờ giải phóng”.... Ca ngợi phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp của người chiến sĩ cộng sản kiên cường, bất khuất trước kẻ thù, trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; rút ra những bài học quý báu trong công tác giáo dục, rèn luyện lý tưởng, đạo đức cách mạng trong giai đoạn hiện nay.

3.5. Kỷ niệm 73 năm Ngày giải phóng Lạng Sơn (17/10/1950-17/10/2023)

Tùy điều kiện cụ thể, lựa chọn các hình thức tuyên truyền phù hợp như: Tổ chức tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, pa nô, áp phích, khẩu hiệu... Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân về truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng kiên cường, bất khuất của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

3.6. Kỷ niệm 596 năm Ngày Chiến thắng Chi Lăng (10/10/1427-10/10/2023)

Tổ chức tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, pa nô, áp phích, khẩu hiệu... Tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Chi Lăng; về truyền thống yêu nước, cách mạng kiên cường, bất khuất của Nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

**3.7. Kỷ niệm 73 năm Ngày Giải phóng Cao Lộc (17/10/1950-17/10/2023).
Kỷ niệm 116 năm thành lập xã Lộc Yên(31/12/1907-31/12/2023)**

Tổ chức tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, pa nô, áp phích, khẩu hiệu... Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân về truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng kiên cường, bất khuất của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc xã Lộc Yên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân về quá trình hình thành và phát triển qua 116 năm thành lập của huyện. Tuyên truyền những thành tựu đạt được về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Cao Lộc.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức Văn hóa xã hội (phụ trách mảng thông tin).

Chủ trì tham mưu thực hiện Kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng năm 2023 trên địa bàn xã Lộc Yên; tổng hợp, báo cáo UBND huyện, kết quả thực hiện sau khi kết thúc các hoạt động.

- Chủ trì, phối hợp các ngành, đoàn thể xã, các trường học xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao; chủ động, kịp thời tuyên truyền, trang trí trên địa bàn xã nhân dịp ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023 trên địa bàn xã.

- Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, bằng xe loa di động về các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh và của huyện trong năm 2023.

- Tuyên truyền những thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh nổi bật trong năm 2023, các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng năm 2023 của huyện. Đưa tin kịp thời các hoạt động chào mừng, hoạt động kỷ niệm theo Kế hoạch này.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các đoàn thể.

- Phối hợp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Hội viên, các đoàn thể, các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; các dịp kỷ niệm ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong hội viên, đoàn viên và Nhân dân chào mừng các ngày kỷ niệm. Tổ chức Phát động phong trào ủng hộ, đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của xã năm 2023.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn theo Kế hoạch năm đảm bảo an toàn, thiết thực và hiệu quả.

4. Đề nghị Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã.

Chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng về nội dung tư tưởng các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023. Phối hợp với UBND xã chỉ đạo triển khai các hoạt động liên quan đến công tác tuyên truyền; chỉ đạo, thẩm định nội dung các tài liệu tuyên truyền phục vụ các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh, huyện (nếu có).

5. Công an xã

- Chỉ đạo, xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là hướng dẫn, phân luồng đảm bảo giao thông tại các khu vực diễn ra hoạt động kỷ niệm.

- Phối hợp với các ngành tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm trong hoạt động dịch vụ văn hóa, an toàn giao thông... Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý kịp thời tội phạm, tệ nạn xã hội,... trong thời gian tổ chức các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của huyện và của xã.

6. Công chức Kế toán tài chính.

Tham mưu bố trí kinh phí tổ chức hoạt động cho các đơn vị theo Kế hoạch và kinh phí hỗ trợ tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao liên quan theo nội dung phê duyệt của UBND xã.

8. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã

Tổ chức, lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về truyền thống lịch sử, văn hoá và cách mạng của dân tộc, ý nghĩa các ngày lễ, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh và của huyện, xã tới đông đảo đoàn viên, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

9. Các thôn trên địa bàn xã.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao; triển khai thực hiện tuyên truyền, cổ động trực quan, trang trí băng rôn, khẩu hiệu tại địa bàn quản lý nhân dịp diễn ra các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng năm 2023.

UBND xã đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Ban Tuyên giáo Đảng ủy, các đoàn thể xã và yêu cầu các ngành, UBND xã liên quan triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch, báo cáo kết quả triển khai thực hiện gửi UBND xã (*qua Đ/c Vi Anh Công chức Văn hóa xã hội phụ trách mảng thông tin*) khi kết thúc các hoạt động./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy xã (B/c);
- CT, PCT UBND xã;
- Ban Tuyên giáo Đảng ủy;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam xã;
- Các ngành, đoàn thể xã;
- Công an xã;
- Các thôn trên địa bàn xã;
- Lưu: VT, VHHT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lộc Văn Tá

